

CHÂU Á CÓ THỂ SẼ THIẾT HẠI 8,5 NGHÌN TỈ USD/ NĂM DO LŨ LỤT



Theo đánh giá của Viện Tài nguyên thế giới (WRI) tại Washington (Mỹ), hiện nay thảm họa thiên nhiên ngày càng nhiều do tác động của biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa lớn đối với các nền kinh tế châu Á.

Kết quả phân tích dữ liệu của WRI cho thấy, năm 2030 thiệt hại kinh tế ở những nơi đang có rủi ro phải đối mặt với lũ lụt sông sẽ lên đến 17 nghìn tỉ USD, trong đó châu Á chiếm một nửa, tức là 8,5 nghìn tỉ USD. Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thất do lũ lụt sông.

Kết quả trên khẳng định hiện đang có nhu cầu cấp thiết về phát triển cơ sở hạ tầng để giảm xuống tối thiểu tác động của lũ lụt.

Thành phố Lạc Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc) là một phần của hệ thống sông Trường Giang và đã bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt vào giữa tháng 8-2020. Một nhà máy phân bón ở đây đã bị ngập, dẫn đến thiệt hại máy móc và hàng hóa với giá trị hơn 300 triệu nhân dân tệ (46 triệu USD).

Trong năm 2020, từ cuối tháng 5 mưa lớn theo mùa bắt đầu gây ra lũ lụt ở Trung Quốc.

Tính đến giữa tháng 8 đã có tổng cộng 73 triệu người bị ảnh hưởng, cao hơn 20% so với mức trung bình 5 năm qua, hơn 200 người chết hoặc mất tích, 54 nghìn ngôi nhà bị sập. Thiệt hại trực tiếp trong các ngành nông nghiệp, thủy sản và thương mại lên đến hơn 200 tỉ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, ngày nay vấn đề không chỉ giới hạn ở Trung Quốc và các trận lũ lớn. Về dài hạn, hàng loạt thảm họa thiên nhiên liên quan với sự ấm lên của khí quyển Trái Đất sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy công nghiệp, nhà cửa của người dân và hoạt động kinh tế ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Theo tính toán của WRI, nếu quá trình ấm lên của Trái Đất vẫn tiếp tục với tốc độ như hiện nay, đến năm 2030 thiệt hại đối với GDP toàn cầu do một thảm họa lũ lụt lớn có thể sẽ lên đến 17 nghìn tỉ USD, chiếm 12% GDP toàn cầu được dự báo đối với năm đó.

Trong khi đó, các dữ liệu cho thấy Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất. Tổng GDP của khu vực chịu rủi ro về thảm họa thiên nhiên ở đây là 4,6 nghìn tỉ USD, tương đương 14% tổng GDP của cả nước.

4 trong 5 nước chịu thiệt hại nhiều nhất do lũ lụt nằm ở châu Á. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đối với châu Á là khoảng 8,5 nghìn tỉ USD/năm, chiếm một nửa tổng thiệt hại toàn cầu. Nếu các biện pháp hiệu quả phòng chống lũ lụt không được thực hiện, dự kiến giá trị thiệt hại này sẽ lên đến 14 nghìn tỉ USD/năm vào năm 2050 và 24 nghìn tỉ USD/năm vào năm 2080. Nhưng những con số này dựa trên kịch bản là lũ lụt sẽ xóa sổ GDP trong toàn bộ năm của khu vực liên quan, có nghĩa là thiệt hại xảy ra trên thực tế có khả năng sẽ thấp hơn.

Tại châu Á, lượng mưa gia tăng đã làm tăng rủi ro lũ lụt. Theo số liệu đo của Viện Khí tượng học Nhật Bản, trong tháng 7-2020 khoảng 30% các địa điểm tại châu Á và Siberi đã có mưa rơi lớn hơn bình thường và đây là số liệu cao nhất xác định được trong thập niên qua. Lượng mưa rơi ở Vũ Hán và Thượng Hải (Trung Quốc) lớn gấp 2,3 lần mức bình thường. Thành phố Osaka (Nhật Bản) cũng ghi nhận lượng mưa lớn gấp 2,6 lần so với bình thường.

Ngoài lũ lụt sông, hiện cũng đang có rủi ro ngày càng lớn về lũ lụt ven biển do mức nước biển đang dâng cao. Khi sử dụng dữ liệu của WRI để phân tích tác động kinh tế của một trận lụt lớn (với xác suất xảy ra 1 lần trong 10 năm), kết quả thu được cho thấy tác động trên toàn cầu sẽ lên đến 850 nghìn tỉ USD, trong đó châu Á chiếm khoảng 70%, Trung Quốc vẫn là quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Số lượng các thảm họa thiên nhiên gây ra thiệt hại kinh tế lớn đang tiếp tục tăng. Theo số liệu của Công ty bảo hiểm Munich Re ở Đức, số thảm họa thiên nhiên đã xảy ra trong năm 2019 là 820, cao gấp 3 so với năm 1980, số các trận lũ lụt tăng gấp 6 lần trong cùng thời kỳ đó.

Trong khi đó, cơ sở hạ tầng yếu kém ở các nền kinh tế mới nổi sẽ làm cho tình hình càng thêm trầm trọng.

Ví dụ, mùa mưa ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) kéo dài trong 4 tháng mùa hè hàng năm. Trong thời gian đó, nhiều khu vực của thành phố đã bị ngập sâu đến mắt cá chân hoặc ngang bụng. Trên toàn quốc, số người chết vì mưa to và lụt lội đã vượt quá 1.400 người trong 3 năm liên tiếp, từ 2018 đến 2020.

WRI cho rằng, việc đầu tư vào các biện pháp phòng hộ như đê điều không chỉ quan trọng trong việc bảo vệ hàng triệu người dân và nhà cửa của họ cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh, mà còn giúp tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, trước nhiều mối đe dọa của biến đổi khí hậu thì việc củng cố cơ sở hạ tầng là giải pháp hiệu quả cao, đồng thời cũng tạo ra công ăn việc làm.

Những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho thấy các nước trên khắp thế giới cần tiếp tục đầu tư để ngăn ngừa thảm họa thiên nhiên và duy trì tăng trưởng bền vững ■

HV

Theo Nikkei Asia, 12/2020

CÔNG ĐOÀN CTCP_

(Tiếp theo trang 26)

trên vai thiên chức cao cả làm vợ, làm mẹ, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Ngày hội đã thu hút sự hào hứng tham gia của hơn 300 nữ CNLĐ và nhận được sự đánh giá cao của Công đoàn Hóa chất và của lãnh đạo Công ty.

Mặc dù tiền lương, thu nhập còn thấp so với mặt bằng khu vực và cuộc sống còn khó khăn, song người lao động của Đạm Hà Bắc luôn thấy sự quan tâm, trân trọng của Lãnh đạo Công ty, của tổ chức Công đoàn cả về vật chất lẫn tinh thần, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, cả việc vui lẫn việc buồn đều được Lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn quan tâm. Có lẽ đây chính là là nhân tố và động lực để người lao động Đạm Hà Bắc thêm tin tưởng, tin yêu, chia sẻ, đồng hành và gắn bó với doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, tình hình SXKD của Đạm Hà Bắc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song sản xuất của Công ty được duy trì với phương thức cao tải, ổn định; Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2020; đời sống việc làm, tiền lương thu nhập của người lao động cơ bản được đảm bảo ở mức trung bình thấp so với địa bàn thành phố Bắc Giang. Song tình hình tư tưởng của CBCNV đã ổn định, bớt lo lắng và an tâm hơn sau khi có sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Công ty về những giải pháp cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động.

Chính sự quan tâm, giúp đỡ đó đã tạo niềm tin rất lớn của người lao động đối với tổ chức Công đoàn, là động lực để người lao động gắn kết, đồng hành và tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam./.

Theo Tham luận của

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc